

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาย สันติชัย ศรีฟ้า	ประธานสภา	สันติชัย ศรีฟ้า	
2	นาย สุรสิทธิ์ ขนอม	รองประธานสภา	สุรสิทธิ์ ขนอม	
3	นางสาว จูติมา รอดทับ	เลขานุการสภา	จูติมา รอดทับ	
4	นาย ชัยยุทธ จำนงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	ชัยยุทธ จำนงค์	
5	นาย วันชัย มาทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	วันชัย มาทอง	
6	นาย สมเกียรติ สมบัติมาศ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 4	สมเกียรติ สมบัติมาศ	
7	นาย ชัยพงศ์ รอดภัย	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	ชัยพงศ์ รอดภัย	
8	นาย สรพงษ์ สุขศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	สรพงษ์ สุขศรี	
9	นางสาว ภัณฑิรา รongเมือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	ภัณฑิรา รongเมือง	
10	นาย สุนทร หวังสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ 8	สุนทร หวังสุข	
11	นาย ชินกร ชาญเขียว	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	ชินกร ชาญเขียว	
12	นาย ณรงค์ แซ่ลิ้ม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 11	ณรงค์ แซ่ลิ้ม	

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจูติมา รอดทับ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาย สราวุฒิ แพลลือ	นายก อบต.ควนทอง	สราวุฒิ แพลลือ	
2	นาย จักรพงศ์ งามโฉม	รองนายก อบต.ควนทอง	จักรพงศ์ งามโฉม	
3	นาย พิฑูล ใจกว้าง	รองนายก อบต.ควนทอง	พิฑูล ใจกว้าง	
4	นาย อมฤต วิบูลย์ศิลป์	เลขานุการนายก อบต.ควนทอง	อมฤต วิบูลย์ศิลป์	
5	นาย วิรัช สุขศิริ	ปลัด อบต. ควนทอง	วิรัช สุขศิริ	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

วาระการประชุม

สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้สำรวจสมาชิกแล้ว มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

ประธานฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง หากไม่มีขอมติที่ประชุม ถ้าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โปรตยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1


ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วาระที่ 2 - ชั้นแปรญัตติ

ประธานฯ

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

ภักดิ์ทิรา

ในฐานะเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานสรุป การแปรญัตติ และมติของคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566


(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เพื่อพิจารณา แปรรูปที่ดิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏว่า

- 1) การพิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ยื่นคำขอแปรรูปที่ดิน
 - 2) การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ในคราวประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขอแปรรูปที่ดิน
 - 3) การสงวนคำแปรรูปที่ดิน ไม่มีการสงวนแปรรูปที่ดิน เนื่องจากไม่มีผู้เสนอคำขอแปรรูปที่ดิน
- นายสุนทร หวังสุข ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานฯ สมาชิกท่านใด จะซักถามบ้าง ถ้าไม่มี ก่อนขอมติ เชิญเลขานุการสำนักประชุม
เลขานุการฯ สภา เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม
ประธานฯ ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ตามร่างเดิม จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 คน
ประธานฯ ต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 3 ชั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” วรรค 2 “ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่” มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมจะดำเนินการตาม ข้อ 52 วรรค 3 จะลงมติ ก่อนลงมติขอมติ


(นางสาวรุติมา รอดทับ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

เลขาฯ สภา
ประธานฯ
มติที่ประชุม

เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม
ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรตยกมือ
มีมติ เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ – ไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 คน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เรื่องที่ 4.1

เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ประธานฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 -ข้อ 30 (5)
เชิญนายกฯ

สรุควุฒิ
(นายกฯ)

สรุปผลการประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

1.1 จำนวนโครงการและพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย
192 โครงการ งบประมาณ 155,488,800 บาท โดยจำแนกเป็นราย
ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด 128
โครงการ งบประมาณ 112,928,600 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวนโครงการทั้งหมด 49
โครงการ งบประมาณ 35,166,200 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 3 โครงการ งบประมาณ 1,170,000 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวนโครงการทั้งหมด 7 โครงการ
งบประมาณ 3,255,000 บาท

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล จำนวน
โครงการทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณ 2,968,000 บาท

(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

2.2 จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด โดยพิจารณาจากโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน 192 โครงการ งบประมาณ 155,488,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2.3 ผลการดำเนินงานตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย 192 โครงการ จากโครงการที่ดำเนินการเสร็จทั้งหมด 31 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 16.14 ของโครงการทั้งหมด ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 47,648,591 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 26 โครงการ จำนวนเงิน 39,770,764 บาท

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด จะซักถามหรือไม่ หากไม่มีถือว่า ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องรายงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม มีมติ รับทราบ

เรื่องที่ 4.2 เรื่องรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลควนทอง

ประธานฯ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า “ให้นายกองคการ บริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล”

เชิญนายกฯ

สรารุณี (นายกฯ) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลควนทอง

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ให้นายกองคการบริหารส่วน

(นางสาวจิตติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

กระผม นายสรวิทย์ แพลื่อ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

“โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน สร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ

มีสมาชิกท่านใด จะซักถามบ้าง หากไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกฯตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

มติที่ประชุม

มีมติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ฉันทนา

สอบถามเรื่องร้านค้าชุมชน ช้าง อบต. สร้างเสร็จแล้วจะเปิดดำเนินการเมื่อไหร่

ชัยยุทธ

หารือเรื่องถนนสายน้ำผุด หมู่ 1 บริเวณบ้านนายโกเมศน์ มีเดช เกิดการชำรุด ผากผู้เกี่ยวข้องไปดูแลด้วย

สมเกียรติ

เรื่องประปา หมู่ 4 จุดบ้านนายสุธรรม ขอถังต้นด้วย ไม่ใช่ ระบบถังสูง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ชัยพงศ์

ขอหารือสัก 3 - 4 เรื่อง

เรื่องที่ 1: เรื่องผิวจราจรบนสะพานท่ากลาง (เขาปน) อยากทราบขั้นตอนว่าจะเริ่มเข้าดำเนินการวันไหน แล้วเสร็จวันไหน

เรื่องที่ 2: เรื่องน้ำประปา ซอยด่านหินแรด ชาวบ้านบนทางไลน์กลุ่มหมู่บ้าน ว่าน้ำไม่ไหล แต่เก็บค่าน้ำตลอดเป็นเวลาประมาณ 2 ปีมาแล้ว ขอให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการแก้ไขด้วย ผมได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วว่า อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดจ้าง จะบอกชาวบ้านว่ายังไม่ถึงบประมาณฯ คงบอกแบบนี้ไม่ได้ ผมแก้ไขให้เปิดวาล์วน้ำจากถัง ซอยด่านหินแรด เพื่อปล่อยน้ำไปใช้ก่อนชั่วคราว

เรื่องที่ 3: ปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำ (Submerse) ควรมีการจัดหาสำรองไว้ เมื่อหมู่บ้านใดเกิดการชำรุด จะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา

เรื่องที่ 4: เรื่องบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านของ อบต. ควรดำเนินการ เป่าบ่อ เพื่อให้บ่อมีคุณภาพใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรารุณี

(นายกฯ)

- เรื่องร้านค้าชุมชนที่ยังเปิดไม่ได้ทราบว่าตอนขอตั้งตลาดมีวัตถุประสงค์ ขอใช้จำหน่ายสินค้า OTOP จะต้องมาดูว่าแก้ไขวัตถุประสงค์ได้หรือไม่

- หมู่ 1 เรื่องถนนจะให้กองช่างออกไปดูให้

- หมู่ 4 เรื่องถังดิน มีแผนจะเอาจากบ่อจุดเขาน้อย เพราะจุดนั้นมีผู้ใช้น้ำประมาณ 3 - 4 ครัวเรือน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ถังดิน จะยกไปติดตั้งบำบัดน้ำจุดบริเวณบ้านนายสุธรรม

- หมู่ 5 เรื่องสะพานได้ให้ทางกองช่างประสานกับผู้รับเหมา แต่ยังไม่มาดำเนินการ คงจะต้องรอให้ครบเวลา แล้วยึดเงินเอาเงินประกันไปดำเนินการซ่อมให้ และเรื่องประปาซอยด่านหินแรด ทางกองช่างได้รับดำเนินการอยู่ ส่วนเรื่องการเป่าบ่อบำบัด ตอนนี้ได้ทำการเป่าไปบ้างแล้วจะทยอยดำเนินการไป

วิรัช

(ปลัดฯ)

- ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องร้านค้าชุมชนในวันพฤหัสบดีนี้ ผมจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างข้อบัญญัติเรื่องการตลาด ซึ่งเมื่อประชุมเสร็จ ดำเนินการแก้ไขยกร่างข้อบัญญัติแล้ว จะได้นำเสนอสภาต่อไป ซึ่งเรื่องที่จะประชุมเพื่อยกร่างข้อบัญญัติมีอยู่หลายเรื่อง นอกจากเรื่องของการตลาด ยังมีเรื่องการควบคุมการเลี้ยง ปล่องสัตว์ และการควบคุมน้ำเสียจากอาคาร

- ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขอชี้แจงว่า

ระหว่างที่ข้อบัญญัติยังไม่ผ่านสภาฯ จะใช้เงินได้ก็ใช้ได้แต่รายจ่ายประจำ ด้านการลงทุนหรือจ่ายเงินอุดหนุน ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วจะตั้งบงฯเพื่อจ่ายค่าซ่อมแซม ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ตั้งไว้ และเรื่องสะพานหมู่บ้าน ๑๕๕ ขั้นตอนหากผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการ ก็มีขั้นตอนของกฎหมายอยู่ว่ามีเวลา ขั้นตอน การ

(นางสาวรุติมา รอดทับ)

ดำเนินการ ตามสัญญา หากจะต้องดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดี ก็ต้องทำ แต่ก็ต้องดู
ข้อกฎหมายว่าจะมีขั้นตอนดำเนินการ ตอนไหน อย่างไร

ประธานฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะหารือเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกบ้าง หากไม่มี ขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ ฐิติมา รอดทับ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาว ฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตรวจสอบถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ชัยยุทธ์ จำนงค์

(นาย ชัยยุทธ์ จำนงค์)

ลงชื่อ ณรงค์ แซ่ลิ่ม

(นาย ณรงค์ แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ ภัณทิรา ร่องเมือง

(นางสาว ภัณทิรา ร่องเมือง)

ลงชื่อ สรพงษ์ สุขศรี

(นาย สรพงษ์ สุขศรี)

ลงชื่อ วันชัย มาทอง

(นาย วันชัย มาทอง)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง